



บันทึกข้อความ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขทะเบียนรับ..... 408
วันที่ 21 พ.ย. 67
เวลา 15.02 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๗๑๖๒ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๗๑๖๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๐๘/๒๘๐๖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง การติดตามและการประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย

เรียน หัวหน้าโครงการวิจัย

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ ตามความในข้อ ๙ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยให้ส่งมอบผลงานหรือผลผลิตของโครงการวิจัย (ถ้ามี) แก่หน่วยงาน หรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการวิจัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๓ ตามความในข้อ ๘ (๘.๒) "รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อำนวยการชุดโครงการ/แผนวิจัย ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อหน่วยงาน เพื่อส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๕ ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมกับแนบเอกสารผลผลิตของการวิจัยที่เป็นหลักฐานการตีพิมพ์บทความวิจัย (Manuscript) หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ หลักฐานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑ ชุด ให้กับหน่วยงาน เพื่อส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการออกแบบสำรวจตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารผลผลิตของการวิจัยหรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ หลักฐานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มายังคณะฯ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย หัวหน้าหลักสูตร EE EIE TE.

แจ้ง นักวิจัยในสังกัด เพื่อกวดต้อนผลงานวิจัย

Somchai
๒๑ พ.ย. ๕๗

แบบสำรวจโครงการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อคณะ	ชื่อภาควิชา	ชื่อสาขาวิชา	ชื่อหลักสูตร	ชื่อปริญญา
1	การศึกษาดูงานศึกษาดูงานในต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย	รศ.พนธ์ย์ อ่ำพาทิน						
2	การศึกษาดูงานไปประเทศอังกฤษ กรณีศึกษาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ อริสเซลลิคาคาเฟ่ ไรท์สเตรนเจอร์	น.ส.โศภิตา ชูสี นางพรไพฑูริย์ วรชุกราวาสัตย์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
3	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นางสาวธนาภรณ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุรสิทธิ์ ธีระวงษ์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยมาญู นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
4	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยมาญู นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
5	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายสุพร ไพฑูริย์ น.ส.จุฑาทิพย์ ไชยมาญู ศศินิธิชัย สุวรรณ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
6	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
7	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
8	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
9	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						
10	การศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตถุงเท้าใยสังเคราะห์	นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์ นายสุพรไพฑูริย์ ธีระวงษ์ นายพนธ์ยศ วรชุกราวาสัตย์						

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อผู้ร่วมวิจัย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานผู้สนับสนุน	ชื่อหน่วยงานผู้สนับสนุน (ถ้ามี)	หมายเหตุ
๑	การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานการศึกษาเพื่อลดข้อผิดพลาด	นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายพรพงษ์ บุชชวณิชานนท์ นายอนุคุณ ประเทธา					
๒	มีข้อชี้แจงที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของ ข้อมูลประเมินสมรรถนะของนักศึกษาชั้นระหว่าง ๖๖ กับ ๖๐๖	นายพรพงษ์ บุชชวณิชานนท์ นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา					
๓	การประเมินความพึงพอใจและแนวทางการแก้ปัญหา ทางการเกษตรในโรงงาน แปรรูปไข่ยางพาราสำหรับวิชาศึกษาดูงานจากคณะ เกษตรขอนแก่น	ค.ศ.สุวิทย์ ธีระวงศ์ นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา นางสาวสุภาภรณ์ รัตนมาตุกุล ค.ม.พาทิมาชูโชติ ธีระเดช					
๔	การพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการผลิตในด้านการผลิต ของผลิตภัณฑ์นม	นายอนุคุณ ประเทธา ค.ศ.สุวิทย์ ธีระวงศ์ นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา					
๕	การพัฒนาวัสดุจากเปลือกไข่ในทางสัตวบาล เพื่อใช้ในระบบและสภาพที่ต่างกัน	นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา					
๖	การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ การศึกษานานาชาติ การศึกษาของระบบ ปัญหาทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ระบบการศึกษา	นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์ นายอนุคุณ ประเทธา					
๗	ผลของ Ethipon ต่อคุณภาพและคุณภาพไข่ ของฟาร์ม (ปีที่ ๒)	รศ.จตุพร ธีระวงศ์ นายอรรถวิทย์ ธีระวงศ์					

๑. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการ ✓ ในช่องที่ระบุชื่อของโครงการวิจัย
 ๒. แบบเอกสารตามหัวข้อที่กล่าวถึง

						หมายเหตุ
1	การดูข้อมูลรายละเอียดโครงการโดยหัวหน้าคณะและคณาจารย์	นายทนงะบุณย์ นวระ ศ.สุรสิทธิ์ ธรรมรงค์ นายวิชา สิริภูน				
2	การเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบพลังงาน	นายศักดิ์ ธีรภราดา นายศุภกร จันทร์กระจ่าง นายอดิษฐ์ สิริภูน				
3	ชุดทดสอบทางวิศวกรรมที่เหมาะสมในการใช้ในงานของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า	นายทนงะบุณย์ นวระ น.ศ.สุณิ ราชทอง นางรุ่งนงาวัลย์ สุทธิศักดิ์				
4	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดเครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ คณิตศึกษา: อนุภาค	นายศุภกร สังข์ประเสริฐ ดร.กิตติ อิมพิทพจน	ยกเลิกโครงการ			
5	การศึกษากาหรูป่าไม้ประเภทพรุป่าใช้ในการทดลองของกระบวนการการกลิ้ง	นายศุภกร ใจดี ศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ นายบรรณง ศันตฤ				
6	เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิที่ติดตั้งกับระบบควบคุมอุณหภูมิ	นายธีระศักดิ์ เทียมเจริญ นายอรุณวัฒน์ ตรีภูมิจิต นายพรประสิทธิ์ ศงาญ				
7	การพัฒนาระบบเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ระบบ สำหรับคาร์บอน	นายอดิษฐ์ สิริภูน นายอดิษฐ์ นิยมวรา นายศุภกร อิมพิทพจน ศ.สุรสิทธิ์ ธรรมรงค์				
8	การปรับปรุงความถี่สัญญาณโมดิเตอร์ทางปลายของอุปกรณ์ส่งแรงบรรเทาโดยการเพิ่มกำลังขับ	นายบรรณง ศันตฤ นายศุภกร ใจดี ศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ				
9	การศึกษานโยบายมาตรฐานของกรมระดับบัณฑิตศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย	นายธีระภรณ์ ธีรภราดา ศ.สุรสิทธิ์ ธรรมรงค์ นายศุภกร อิมพิทพจน นายศุภกร ใจดี				
10	การประเมินสถานการณ์ของระบบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของงานวิจัยระหว่าง 356 กับ AA 6061	นายบรรณง ศันตฤ นายธีระภรณ์ ธีรภราดา นายศุภกร อิมพิทพจน นายอดิษฐ์ สิริภูน				

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
11	การประเมินผลเพื่อให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	นายกิตติ อิมภักข						
12	การศึกษาค้นคว้าของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	นายบรรณ สังกัดประเสริฐ ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์ นายบรรณ สังกัดประเสริฐ นายสุวิทย์ ธีระวงศ์ นายสุวิทย์ ธีระวงศ์						
13	การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	นายบรรณ สังกัดประเสริฐ ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์						
14	สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ	ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์ นายบรรณ สังกัดประเสริฐ						
15	ศึกษาค้นคว้าและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน	นายบรรณ สังกัดประเสริฐ ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์						
16	การศึกษาค้นคว้าและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน	นายบรรณ สังกัดประเสริฐ ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์						
17	ปีงบประมาณ 2562	นายบรรณ สังกัดประเสริฐ ดร.สุวิทย์ ธีระวงศ์						

๑. ให้หัวหน้าโครงการจัดทำรายงาน ✓ ในช่องที่ตรงกับชื่อของโครงการวิจัย
 ๒. มอบเอกสารตามหัวข้อที่นักวิจัยเลือก

แบบสำรวจโครงการวิจัย
 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 หน่วยงานวิชาการมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลำดับ	รายละเอียดของกิจกรรม (โดยย่อ)	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อวิทยากร	ชื่อวิทยากร	ชื่อวิทยากร	ชื่อวิทยากร	ชื่อวิทยากร	ชื่อวิทยากร
๑	การพัฒนาปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยของบัญชีและคุณภาพงานตลอดไปการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในภาคได้	ผศ.สุวิทย์ ธรรม์	นางอัญญาภัท ธีลาทอง						
๒	การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้น	รศ.จตุร ฤทธิงกู							
๓	การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	นายศุภานันท์ ธีลาทอง							
๔	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							
๕	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							
๖	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							
๗	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							
๘	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							
๙	การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	นายชวกร ภูมิกุล							

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับชื่อของโครงการวิจัย
2. แบบเอกสารตามหัวข้อที่นำวิจัยเลือก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อพื้นที่
11	การประชุมศึกษารวมของกรรมการศึกษาใน	นางศุภร โสภรัตน์ ศ.ปวีรัตน์ สุวรรณ นางวรรณ ศิมอก		
12	การประชุมและเขียนพจนานุกรมไป โดยรวมการศึกษาใน จังหวัดจันทบุรี	นางอรนุชสุวิไล เมฆ นงนุช ตรี น.ส.สุชาดา รัตนบุษยา		
13	การประชุมและเขียนพจนานุกรมจังหวัด	นางวรรณ ศิมอก นางศุภร โสภรัตน์ ศ.ปวีรัตน์ สุวรรณ		
14	จัดพิมพ์ของปีที่ส่งในการศึกษาเพื่อสนับสนุนต่อ สิ่งของซึ่ง มาตรา 356 สืบผลต่อความประพฤติและ การศึกษารองของจังหวัดจันทบุรี	ศ.สุจิตร์ ระวีรังษี นางอรนุช รัตนบุษยา นางศุภร โสภรัตน์		
15	จัดพิมพ์ของปริมาณสิ่งพิมพ์ที่จัดทำของ จะภูมิโดยนักการเมือง	นางอรนุช รัตน ศ.สุจิตร์ ระวีรังษี นางศุภร โสภรัตน์		
16	การประชุมทางอุดมศึกษาของพื้นที่ภาคการศึกษา	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		
17	การประชุมทางอุดมศึกษาของพื้นที่ภาคการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาโท อำเภอระยอง จังหวัดจันทบุรี	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		
18	การประชุมทางอุดมศึกษาของพื้นที่ภาคการศึกษา	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		
19	การประชุมและเขียนพจนานุกรม	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		
20	ศึกษาการพิมพ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาโดยทางพิมพ์	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		
21	การประชุมและเขียนพจนานุกรม	นางศุภร โสภรัตน์ นางศุภร วัฒนาวรรณ นางศุภร วัฒนาวรรณ		

